
เรื่องเสร็จที่ ๓๙๒/๒๕๒๙ 

 

เรื่อง 

ขอถอนเรื่องที่ใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมาย 

เกีย่วกบัการจัดหาป้ันจัน่หนา้ท่า 

   

 

 

ที่ กทท. ๐๓๐๒/๒๐๗๕๖ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ 

 

เร่ือง  ขอถอนเร่ืองที่ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดหา 
 ป้ันจั่นหน้าท่า 
 

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ้างถึง  หนังสอืการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ กทท. ๐๓๐๒/๐๖๐๒ 

 ลงวันที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๒๙ 

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง การท่าเรือแห่งประเทศไทยขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาป้ันจั่นหน้าท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ความ
ละเอยีดดังแจ้งอยู่แล้ว นั้น 

เนื่องจากปัญหาการจัดหาป้ันจั่นหน้าท่าของการท่าเรือฯ ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้
เสนอเร่ืองไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเสียใหม่แล้ว กรณีจึงไม่
จ าเป็นต้องอาศัยการตีความในปัญหาข้อกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาอีกต่อไป ฉะนั้น การ
ท่าเรือฯ จึงใคร่ขอถอนเร่ืองที่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายตาม
หนังสอืที่อ้างถึงนั้น และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 เรือเอก   พงษ์ศักด์ิ  วงศ์สมุทร 

(พงศักด์ิ  วงศ์สมุทร) 
ผู้อ านวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

 

กองกฎหมาย 

โทร. ๒๔๙๐๓๖๒ ต่อ ๒๑๖๓ 
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เรื่อง
ขอถอนเรื่องที่ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

เกี่ยวกับการจัดหาปันจันหน้าท่า

fi NNN. ๐๓๐๒/๒๐๓๕๒9                                     การท่าเรือแห่งประเทศไทย
๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๕

Gar ขอถอนเรื่องที่ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกียวกับการจัดหา
ปั๊นจันหน้าท่า

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ กทท. ๐๓๐๒/๐๒๐๒
ลงวันที ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง การท่าเรือแห่งประเทศไทยขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา

             วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาบั้นจั้นหน้าท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ความ
ละเอียดดังแจ้งอยู่แล้ว นั้น

เนื่องจากปัญหาการจัดหาบั้นจั้นหน้าท่าของการท่าเรือฯ ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้
เสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเสียใหม่แล้ว กรณีจึงไม่
จําเป็นต้องอาศัยการตีความในปัญหาข้อกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาอีกต่อไป ฉะนั้น การ
ท่าเรือฯ จึงใคร่ขอถอนเรื่องที่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายตาม

หนังสือทีอ้างถึงนั้น และขอบคุณมา a โอกาสนี่

ขอแสดงความนับถือ

             
:

เรือเอก พงษ์ศักดิ์ วงศ์สมุทร
vf og

(พงศักดิ์ วงศ์สมุทร)

ผู้อํานวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กองกฎหมาย
โทร. ๒๕๕๐๓๒๒๒ ต่อ ๒๑๒๓
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